

(สำเนา)

ประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง คัดเลือกการจ้างปรับปรุงอาคาร

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะคัดเลือกจ้างปรับปรุงอาคารสำนักทะเบียนและประมวลผล จำนวน ๑ รายการ ราคาากลางของงานปรับปรุงในครั้งนี้เป็นเงิน ๙๖๖,๙๑๒.๕๓(เก้าแสนหกหมื่นหกพันเก้าร้อยสิบสองบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์)

ผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้.-

๑. เป็นนิติบุคคลผู้ประกอบการที่จดทะเบียนนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานก่อสร้างและปรับปรุงอาคารทั่วไป และต้องจัดหาช่างฝีมือดี ชำนาญงานแต่ละสาขามาทำการปรับปรุงอาคารให้ถูกต้องตามแบบและรายการที่ปรากฏในแบบปรับปรุงอาคาร มีผลงานการก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคาร ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐,๐๐๐.-บาท(หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ต่อหนึ่งสัญญา กับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นซึ่งกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๓ ปี นับจากวันตรวจรับงานถึงวันยื่นซองที่คัดเลือก ดังกล่าว

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรืออยู่ระหว่างการเลิกกิจการ

๓. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ วันประกาศคัดเลือกการจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการคัดเลือกการจ้างครั้งนี้

กำหนดดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำหนดยื่นซองข้อเสนอราคา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ ในวันราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ณ หน่วยพัสดุ สำนักงานสำนัก สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกำหนดวันเปิดซองข้อเสนอราคาในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารการคัดเลือกการจ้างในราคาชุดละ ๕๐๐.-บาท ได้ที่หน่วยการเงิน สำนักงานสำนัก สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข (๐๕๓) ๙๔๓๐๘๖ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ผศ.ทศพร พิชัยยา

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร พิชัยยา)

ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล